

Số: /KH-UBND

Hón Quản, ngày tháng 8 năm 2023

**KẾ HOẠCH**  
**Tổ chức lễ Khai giảng năm học 2023-2024**

Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

Thực hiện Kết luận số 864-KL/HU ngày 21/8/2023 của Thường trực Huyện ủy về công tác tổ chức Hội chơi trâu Đình thần Tân Khai năm 2023 và Kế hoạch tổ chức lễ Khai giảng năm học 2023-2024;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 540/TTr-PGDĐT ngày 17/8/2023. Để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức lễ khai giảng và đón học sinh đến trường, UBND huyện Hón Quản xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2023 - 2024, cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:**

Nhằm động viên, khích lệ đội ngũ thầy giáo, cô giáo, học sinh phấn khởi bước vào năm học mới với tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu; tăng cường kỷ cương nề nếp trường học, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu”; tạo sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và xã hội đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Nội dung buổi lễ ngắn gọn phù hợp với lứa tuổi học sinh, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, trang trọng, tránh phô trương, hình thức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để ngày khai giảng thực sự là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày hội của học sinh.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:**

Sáng ngày 05/9/ 2023, bắt đầu từ 7 giờ 00 phút. Tổ chức tại các trường học trên địa bàn toàn huyện.

**III. NỘI DUNG.**

**1. Công tác chuẩn bị trước ngày khai giảng.**

Các trường học tuyển sinh 100% học sinh trong độ tuổi đến trường (lưu ý: Mầm non 5 tuổi; 6 tuổi vào lớp 1). Tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp tránh để tình trạng học sinh bỏ học, nghỉ học sau thời gian nghỉ hè.

Thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp, triển khai các hoạt động vệ sinh phòng học tại các đơn vị; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch, thường xuyên vệ sinh môi trường tại trường học; phối hợp quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, công trình

nước sạch, cảnh quan môi trường sư phạm (xanh, sạch, đẹp) kịp thời báo cáo, tham mưu sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất.

Rà soát bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi. Đảm bảo đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vận động các mạnh thường quân, nhà tài trợ hỗ trợ sách, học bổng và các phần quà cho học sinh nghèo để “Tiếp bước cho em đến trường”.

Đảm bảo cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học, đặc biệt là sách giáo khoa phục vụ Chương trình GDPT 2018.

Tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp của ngành Giáo dục với chủ đề năm học là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Các trường học tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và thực hiện theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị đầy đủ các hình thức tổ chức lễ khai giảng cho phù hợp theo quy định.

## **2. Nội dung buổi lễ**

Chương trình khai giảng ngắn gọn, cụ thể phù hợp với điều kiện của các đơn vị, địa phương.

Nội dung chương trình Lễ Khai giảng gồm các nghi thức:

Đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước...; các đơn vị có thể tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với điều kiện nhà trường và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh để tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày Khai giảng năm học mới - Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường; Riêng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tổ chức khai giảng dưới hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Trong thời gian tựu trường, các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động đón học sinh đầu cấp học; tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống và các hoạt động của nhà trường; phổ biến nội quy, quy định của nhà trường; giới thiệu các hoạt động giáo dục, chương trình giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp.

**Lưu ý:** các đơn vị không đọc báo cáo về tình hình hoạt động của nhà trường, trong kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng cần chú ý các biện pháp bảo đảm sức khỏe của học sinh và bảo vệ môi trường (như: sử dụng các loại vật liệu dễ phân hủy để trang trí lễ đài và sân trường, không thả bóng bay, ...)

**Sau buổi lễ:** Tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện ổn định và duy trì nề nếp học tập sau Lễ Khai giảng, ban hành kế hoạch giáo dục nhà trường trong cả năm học, bảo đảm thời gian, nội dung chương trình giáo dục theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và điều kiện của nhà trường; chú trọng xây dựng văn hóa học đường ngay từ những ngày đầu năm học, phối hợp tốt với

phụ huynh học sinh để tạo sự đồng thuận, chia sẻ, hỗ trợ ngành Giáo dục thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu năm học.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.**

##### **1. Phòng Giáo dục và Đào tạo.**

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan vận động các nguồn hỗ trợ học sinh nghèo “Tiếp bước cho em đến trường”. Hướng dẫn các trường học thực hiện tổ chức lễ khai giảng theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị lễ giảng của các trường năm học 2023-2024.

Phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện và Văn phòng Huyện ủy xếp lịch cho lãnh đạo dự lễ khai giảng năm học mới.

**2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:** Trên cơ sở dự toán kinh phí của phòng Giáo dục và Đào tạo, thẩm định và hướng dẫn việc thanh quyết toán theo quy định.

**3. Công an huyện:** Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn bảo vệ trật tự ATGT các tuyến đường liên xã, bảo vệ an ninh trật tự khu vực trước cổng trường trong buổi lễ khai giảng.

**4. Trung tâm Y tế huyện:** Chỉ đạo Trạm y tế các xã, thị trấn hướng dẫn các trường học vệ sinh trường lớp, nhằm chống các bệnh truyền nhiễm, chủ động các phương án sơ, cấp cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

##### **5. Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện.**

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xếp lịch cho các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, các đồng chí UVBTV, UVBCH Đảng bộ huyện tham gia dự lễ khai giảng năm học 2023-2024 theo địa bàn phụ trách, nhằm tạo sự quan tâm, động viên các trường học trong toàn huyện.

**6. Hội khuyến học:** Vận động các mạnh thường quân, nhà tài trợ và trích kinh phí Hội tham mưu UBND huyện tổ chức trao học bổng cho các học sinh nghèo, học sinh khó khăn trong lễ khai giảng.

**7. Đài Truyền thanh - Truyền hình:** Tổ chức viết bài, đưa tin tuyên truyền ngày khai giảng năm học mới trên các phương tiện truyền thanh, truyền hình của huyện và các xã, thị trấn; cử thành viên tham gia cùng đoàn với lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện để ghi hình đưa tin trong buổi lễ khai giảng.

##### **8. UBND các xã, thị trấn.**

Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể xã phối hợp với các trường học tuyên truyền ngày khai giảng năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, phân công cho các thành viên tổ chức tốt ngày khai giảng năm học 2023-2024.

Vận động các nguồn quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, khó khăn tiếp tục đến trường nhân dịp đón năm học mới. Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, đặc biệt lưu ý các giải pháp chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với dịch bệnh Covid-19 và các

dịch bệnh khác; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh trong ngày dự lễ khai giảng.

Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024 của UBND huyện Hớn Quản. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- TT Huyện ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các đơn vị tại Mục IV;
- LĐVP, CV: Hồng;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hạ**